

ฟรีวีซ่าถาวรไทย-จีน เซ็นกันแล้ว

**นิคมปลื้มเริ่มมิก.
ท่องเที่ยวก็กัก
พท.ยันแจกแน่ๆ
หมิ่น-ข้าแต่ขัวร์
ไอติมข้ำแก่12
ไม่เข้าข้ายลัมล้าง**

**‘เศรษฐกิจ’ปลื้มไทย-จีน
ลงนามฟรีวีซ่าถาวรแล้ว
ดีเคยมีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.นี้
ชี้ช่วยกระตุ้น □ อ่านต่อหน้า 10**

● ฟรีวีซ่า □ ต่อจากหน้า 1

ท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ-การค้าการลงทุน ‘หวัง อี้’ รมว.ต่างประเทศจีน มั่นใจยอดนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเพิ่มมากขึ้น ตั้งเป้าเดินทางรถไฟจีน-ไทย-ลาวต่อ ด้าน ‘นิคั โพล’ ระบุคนส่วนใหญ่ไม่โกรธนายกฯ หากตัดสินใจยกเลิกดิจิทัลวอลเล็ต ด้านเพื่อไทยยันรัฐบาลเดินหน้าแจกแน่เงินหมื่น ข้าแต่ขัวร์ ถูกกฎหมาย เชื่อมั่นประชาชนเข้าใจ ‘ไอติม’ โหมยกก้าวไกล มั่นใจแจกสารธณ.ได้ทุกข้อกล่าวหา ปม

หาเสียงนโยบายยกเลิกมาตรา 112 ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ขณะที่ ‘สว.สมชาย’ ฟันธงรอดยาก หลักฐานแน่น มีเจตนาล้มล้างไม่ใช่ปฏิรูป ‘เสรี’ เต็งซีกฟอกรัฐบาล ปัญหาเศรษฐกิจ-กระบวนการยุติธรรม ‘อู๋อิง’ ยินดีด้วย 6 ภาพยนตร์ไทยไปโอซาก้า

ไทย-จีนลงนามยกเว้นวีซ่าเริ่ม1มี.ค.

เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 28 ม.ค. ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ และนายหวัง อี้

สมาชิกกรรมการเมือง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรมว.ต่างประเทศจีน ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ในโอกาสที่นายหวัง อี้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ วันที่ 26-29 ม.ค.

ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับกับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 มีสาระสำคัญ



ฟรีวีซ่า - นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การต่างประเทศ พร้อม นายหวัง อี้ รมว.การต่างประเทศจีน ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน เปิดใช้ระบบฟรีวีซ่าถาวรมีผลวันที่ 1 มี.ค.นี้ ที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.

ได้แก่ จะยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดาของจีนในการเดินทางเข้า-ออก หรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง

ขีดันยอดพุ่งนักท่องเที่ยวจีนมาไทย

นายปานปรีย์กล่าวว่าการลงนามความตกลงนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของ 2 ประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะในการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ และการไปหาผู้ระหว่างกัน เพื่อความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป เราถือว่าความไว้วางใจใจได้ทุกระดับ มั่นใจว่าการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน การท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ จะเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของทางฝั่งไทยและจีนได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะในปี 2568 จะเป็นโอกาสพิเศษยิ่งที่ไทยกับจีนได้เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เพื่อให้ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นอยู่แล้ว เพิ่มขึ้นในทุกด้าน

ด้านนายหวัง อี้ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. สองประเทศจะเข้าสู่ยุคฟรีวีซ่า ซึ่งจะนำไปสู่ในความสำเร็จครั้งใหม่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาถึงเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น และทางจีนก็ยินดีต้อนรับคนไทยมาเที่ยวที่ประเทศจีนด้วย

“เราหวังด้วยว่า เพื่อนจากไทยจะรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่ง กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อแผ่ของชาวจีน จีนและไทยก็กรอบกรวดเดียวกัน จึงสำคัญอย่างมากที่ประชาชนของเราสร้างมิตรภาพที่ใกล้ชิดขึ้นและสายสัมพันธ์ที่

แข็งแกร่งขึ้นและโอบรับชีวิตที่คล่องตัว” นายหวัง อี้กล่าว

ตั้งเป้าเดินทางรถไฟจีน-ไทย-ลาวต่อ

นายหวัง อี้กล่าวว่านอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีความร่วมมือในอนาคตที่มากขึ้น และเราเห็นพ้องตรงกันที่จะเร่งสร้างรถไฟจีน-ไทย เพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างจีนลาว และไทยอย่างสมบูรณ์ และเปิดโครงการรถไฟทรานส์-เอเชีย (โครงการเครือข่ายรถไฟขนส่งสินค้ายุโรป-เอเชีย) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งจีนกับไทยกำลังจะลงนามในสัญญาส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์และต้นสนจากไทยไปยังจีน โดยจีนยินดีที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยมากขึ้น และสนับสนุนให้บริษัทจีนมาลงทุนในไทย พัฒนาคือความร่วมมือด้านรถยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล และด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียว รวมถึงจะพัฒนาคือความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การหลอกลวงทางโทรศัพท์ การพนันออนไลน์ และยาเสพติด สร้างทรัพยากรที่มีความมั่นคงทั้ง 2 ประเทศ

นอกจากการลงนามในเอกสารยกเว้นวีซ่ากันและกันแล้ว สองฝ่ายโดยนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและน.ส.บุญฉวี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมลงนามในเอกสารสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ทำการและบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่จีนที่จ.ขอนแก่นและเชียงใหม่ด้วย

เศรษฐาปลื้ม-ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง โพสต์ผ่าน X ว่า ไทยกับจีนได้ลงนามในความตกลงฟรีวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และหนังสือเดินทางกึ่งราชการ เมื่อเช้าวันที่ 28 ม.ค. ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567

“ผมมองว่าเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ไทย-จีน และจะมีผลอย่างมากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงในแง่การค้า หรือการลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกันจะดีขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลถึงรายได้

จากนักท่องเที่ยว ที่ส่งตรงถึงพ่อค้าแม่ค้าในไทย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเยือนครั้งนี้ นายหวัง อี้ ยังมีกำหนดเข้าเยี่ยมชมการระดมทุนของมูลนิธิในวันที่ 29 ม.ค.ด้วย

นิค้ำโพลชี้เร่งแก้วิกฤตศก.ด่วน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิค้ำโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจ เรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต” สำรวจวันที่ 22-24 ม.ค. จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 63.51 ระบุว่าประชาชนเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ร้อยละ 20.15 ระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขแต่ไม่เร่งด่วน ร้อยละ 10.08 ระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ไม่น่าวิตกกังวลใดๆ ร้อยละ 5.65 ระบุว่าไม่ได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ และร้อยละ 0.61 ไม่ทราบ

ทั้งนี้ ร้อยละ 36.72 ระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วน ร้อยละ 31.91 ระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่สามารถรับมือได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 20.45 ระบุว่า เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่ไม่เร่งด่วน และร้อยละ 10.92 ระบุว่าไม่ได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจใดๆ

ไม่โกรธหากเลิก ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ร้อยละ 34.66 ระบุว่าควรหยุดการดำเนินการในนโยบายนี้ได้แล้ว ร้อยละ 33.66 ระบุว่าดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้ตามที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 18.55 ระบุว่าดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้ แต่แจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.88 ระบุว่าเลื่อนการดำเนินนโยบายไปในปี 2568 ร้อยละ 4.58 ระบุว่าเลื่อนการดำเนินนโยบายไปในปี 2568 แต่แจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจ และร้อยละ 2.67

ระบุว่าไม่ทราบ

ส่วนความรู้สึกของประชาชนหากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ร้อยละ 68.85 ระบุว่าไม่โกรธเลย ร้อยละ 12.37 ระบุว่าค่อนข้างโกรธ ร้อยละ 9.39 ระบุว่าโกรธมาก ร้อยละ 8.85 ระบุว่าไม่ค่อยโกรธ และร้อยละ 0.54 ระบุว่าไม่สนใจ

พท.ยันเดินหน้าแจกเงินหมื่น

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงนิค้ำโพละระบุมิประชาชนอยากให้เห็นหน้าและหยุดนโยบายแจกเงินดิจิทัลในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือเดินหน้าร้อยละ 33.66 และหยุดร้อยละ 34.66 ว่า รัฐบาลยืนยันทลอดที่จะผลักดันและเดินหน้าโครงการนี้ แต่ในระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นก็เกิดจากหน่วยงานรัฐหรือข้อเสนอแนะจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงโพลที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ตนเชื่อว่ารัฐบาลรับฟังอยู่แล้ว

ฉะนั้น การดำเนินการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะ และตรวจสอบได้ ยืนยันว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจผลักดันและเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตต่อ แต่จะเดินหน้าบนพื้นฐานของความชอบธรรม ความโปร่งใส บนพื้นฐานที่นำข้อเสนอแนะมาประมวลเพื่อจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เชื่อไม่กระทบความเชื่อมั่นพท.

เมื่อถามว่าหากชะลอโครงการนี้จากเดิมที่จะเริ่มแจกในเดือนพ.ค.นี้ หวังว่าจะมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของพรรคหรือไม่ นายอนุสรณ์กล่าวว่า ตนคิดว่าประชาชนที่ติดตามโครงการนี้ จะทราบว่ารัฐบาลตั้งใจทำทันที แต่มีข้อห่วงใย ข้อสังเกต จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและดำเนินการเรื่องนี้ คิดว่าประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลไม่สามารถเดินหน้าเร็วกว่านี้ได้ และเห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่ว่าเมื่อเราเป็น

รัฐบาลแล้วเราบอกว่าจะไม่ทำ แต่เพราะมีเรื่องข้อสังเกตต่างๆ เข้ามาที่รัฐบาลต้องรับฟัง ทำให้กระบวนการอื่นๆ ต้องใช้เวลาสักระยะ แต่การไ้ระยะเวลาสักระยะนั้น จะไม่กระทบต่อความตั้งใจของรัฐบาลที่จะผลักดันโครงการนี้

เมื่อถามย้ำว่ามองว่าจะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของพรรคใช่หรือไม่ นายอนุสรณ์กล่าวว่า ถูกต้อง เพราะพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำให้ช้า และเราพร้อมทำทันทีตั้งแต่ต้น

ต่อข้อถามว่าในพรรคได้พูดคุยถึงเรื่องนี้บ้างหรือไม่ นายอนุสรณ์กล่าวว่า ในที่ประชุมพรรคทุกวันอังคาร มีเสียงสะท้อนมาว่าประชาชนแต่ละพื้นที่ตั้งตารอว่านโยบายนี้จะดำเนินการได้เมื่อไหร่ ซึ่งสส.ของพรรคได้สอบถามนายกฯ และรัฐมนตรีคนอื่นๆ ซึ่งตั้งแต่เราเป็นรัฐบาลจนถึงวันนี้ไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยบอกว่าจะไม่ทำ มีแต่บอกว่าจะเดินหน้าต่อแต่จะเดินหน้าอย่างไรรอบคอบ ซอบด้วยกฎหมาย

ช้าแต่ชัวร์-ซอบด้วยกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นนายกฯ ได้ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมกับสส.ของพรรคหรือไม่ นายอนุสรณ์กล่าวว่า นายกฯ บอกว่า รัฐบาลนี้มีนโยบายซึ่งจะดำเนินการตามกรอบลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และไม่ได้แปลว่าพรรครัฐบาลมีนโยบายเดียวคือดิจิทัลวอลเล็ต รัฐบาลทำหลายเรื่อง ไม่ว่าจะแลนด์บริดจ์ ที่พยายามทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องซอฟต์แวร์ การลดค่าไฟ ลดค่าพลังงาน ลดค่าน้ำมัน ก็ดำเนินการควบคู่กันไป

ฉะนั้นดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในโครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในระหว่างที่ทำได้ ทุกคนก็เห็นว่า นายกฯ ได้ทุ่มเททำงานอย่างไม่มีรู้จักเหน็ดเหนื่อย เดินทางทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันโครงการอื่นๆ ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสส.ก็เข้าใจและจะไปชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

“ยืนยันอีกครั้งว่า จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าโครงการนี้ โดย

เดินหน้าโครงการที่ชอบด้วยกฎหมาย เดินหน้าอย่างรอบคอบ รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนแล้วนำมาประมวลเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริง ไม่มีผลที่ทำได้ผิดพลาด อาจจะมีล่าช้า แต่ช้าแล้วชัวร์ ย้ำว่าหากไม่ติดขัดเรื่องอะไรแล้วโครงการนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง” นายอนุสรณ์กล่าว

กมช.งบคาดเสร็จตามกรอบเวลา

นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เดช พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมช.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า สักปาดหน้าจะพิจารณางบประมาณมาตรา 15 กระทรวงคมนาคมต่อจากสักปาดที่ที่แล้ว จากนั้นจะพิจารณางบประมาณมาตรา 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำจะตั้งคณะอนุกรมฯต่างๆ คาดว่าปลายเดือนมี.ค.น่าจะพิจารณาเสร็จ จากนั้นเดือนเม.ย.จะเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2-3 ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณางบประมาณมาตรา 15 กระทรวงคมนาคม ในวันที่ 29 ม.ค.จะพิจารณาในกลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 5 หน่วยงานเข้ามาชี้แจงคือ 1.กรมทางหลวง 2.กรมทางหลวงชนบท 3.การทางแห่งประเทศไทย 4.การรถไฟแห่งประเทศไทย และ 5.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ส่วนมาตรา 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาภาพรวมของกระทรวง โดยมี 5 หน่วยงานมาชี้แจงคือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 2.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.กรมควบคุมมลพิษ 4.กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ 5.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3 ปีฐานเสียงก้าวไกลพุ่งเท่าตัว

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)

เสนอผลสำรวจเรื่องสำรวจฐานเสียงพรรคก้าวไกลวันนี้ กรมศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป รวม 1,142 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.ที่นำพิจารณาเมื่อเทียบผลสำรวจเดือนก.ค.2563 กับม.ค.2567 เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคก้าวไกลหรือไม่เลือกพรรคก้าวไกล พบว่า ในช่วงกว่า 3 ปีที่ผ่านมาฐานเสียงของพรรคก้าวไกลพุ่งพรวดมาเท่าตัวจากร้อยละ 16.7 ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.3 เมื่อจำแนกตามช่วงอายุพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุดคือร้อยละ 76.2 ในกลุ่มคนต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 48.8 ในกลุ่มคนอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 33.7 ในกลุ่มคนอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 28.8 ในกลุ่มคนอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 19.6 ในกลุ่มคนอายุ 50-59 ปี และร้อยละ 22.2 ในกลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไป

กระแสนิยมในภาคใต้มาแรง

เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพพบว่า ร้อยละ 69.2 ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเลือกพรรคก้าวไกล รองลงมาคือกลุ่มคนว่างงาน ร้อยละ 43.5 กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 39.4 กลุ่มคนค้าขายส่วนตัว ร้อยละ 32.5 กลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 31.0 กลุ่มเกษตรกรและรับจ้างแรงงานทั่วไป ร้อยละ 21.3 และกลุ่มแม่บ้านผู้เกษียณอายุ ร้อยละ 15.2 ตามลำดับ

จำแนกตามภูมิภาค พบว่ากระแสนิยมพรรคก้าวไกลมาแรงในภาคใต้ ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 40.3 อีสาน ร้อยละ 39.4 กรุงเทพฯมหานคร ร้อยละ 38.4 แต่ในภาคเหนือพบเพียงร้อยละ 9.7

‘ใหม่’เผยสนข.ตอบแลนคัมบริคจ์แล้ว

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่าน X เรื่อง 7 คำถามที่ยังรอสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. มาตอบ แม้จะไม่ได้เป็น กมธ.แลนคัมบริคจ์ โดยระบุว่า สนข.มาตอบเรื่องแลนคัมบริคจ์แล้วในห้อง กมธ.งบประมาณปี 2567

ปีงบประมาณ 67 สนข.ของบค่าจ้างจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนคัมบริคจ์วงสุดท้าย 7.6 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 68 ล้านบาท ซึ่งก็คือ รายงาน สนข.ที่เราเรียกติดปากกัน และของบจัดทำเอกสารเชิญชวนนักลงทุนอีก 45 ล้านบาท

ผินคนว่าจุกจิก-ไร้วิสัยทัศน์

“ใครจะหาว่าคิดจุกจิก ไร้วิสัยทัศน์อย่างไรก็ได้ แต่คิดกันยืดยาวว่าเราควรมีรายงานการศึกษาจากฝั่งเราเองโดยละเอียด ไม่ใช่ปล่อยให้ฝั่งทุนศึกษาฝั่งเดียว อย่างลืมนี่ไม่ใช่โครงการให้สัมปทานที่ดินที่ให้ไปแล้วเขาจะมาทำอะไรก็ได้ แต่นี่คือโครงการ PPP ซึ่งรัฐบาลและคนไทยมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมและแบ่งปันรายได้ แม้ในรายละเอียดต้องมีการเจรจาต่อรอง แต่เราเองต้องมีภาพในหัวที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะให้เขามาทำอะไร มาสร้างอะไร เพื่อกำหนดสเปกให้เขามาลงทุน” น.ส.ศิริกัญญาระบุ

น.ส.ศิริกัญญาระบุด้วยว่า ค้างนั้น สนข.ควรศึกษาลงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการให้เรียบร้อย ก่อนจะของบประมาณถัดไปสำหรับการจัดทำเอกสารเชิญชวนนักลงทุนมูลค่า 45 ล้านบาทสำหรับปี 2567 จึงเป็นที่มาให้ได้สอบถามลงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ

ไอติมเชื่อไม่เข้าข่ายล้มล้าง

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล(ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และพรรคก้าวไกล ใช้นโยบายยกเลิกแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 หาเสียง ในวันที่ 31 ม.ค.นี้ จะมีบุคลากรของพรรคคนใดไปฟังคำวินิจฉัยบ้างว่า เรื่องนี้ต้องหารือกันภายในพรรคก่อน คาดว่าวันที่ 29 ม.ค. จะแจ้งต่อสาธารณะอีกครั้ง ในวันที่ 31 ม.ค. ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จึงคิดว่าหน้าที่ที่สำคัญของ สส.คือการทำหน้าที่ในสภา

เนื่องจากคาดว่าจะพิจารณารายงานเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ(ส.ร.) รวมถึงผู้ตีความสัมพันธ์อีกหลายด้านด้วย

ส่วนข้อกังวลนั้น พรรคยังยืนยันว่าการกระทำที่ผ่านมาไม่ว่าจะพรรคก้าวไกลหรือสส.พรรค ไม่มีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครอง โดยเฉพาะกรณีสส.ชุดที่แล้วของพรรคยื่นร่างแก้ไขมาตรา 112 เราต้องยืนยันเช่นกันว่า การยื่นร่างกฎหมายดังกล่าว ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ทั้งในส่วนกระบวนการที่เราเอง

อ่านต่อหน้า 11

● ฟรีวีซ่า ต่อจากหน้า 10

ว่าการยื่นกฎหมายใดๆ ไม่สามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้อยู่แล้ว เพราะเมื่อยื่นกฎหมายเข้าไป ยังมีอีกหลายขั้นตอนพิจารณา

มั่นใจแจงได้ทุกข้อกล่าวหา

นายพริษฐ์กล่าวว่า ในเชิงเนื้อหา เราได้ยืนยันเช่นกันว่า เนื้อหาสาระในการปรับปรุงแก้ไขมาตรา 112 แม้จะมีเนื้อหาบางส่วนที่บางฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ไม่มีเนื้อหาส่วนไหนที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการปรับอัตราโทษ หรือเหตุยกเว้นความผิด และโทษ

สำหรับความมั่นใจในหลักฐานที่ชี้แจงต่อศาล นายพริษฐ์กล่าวว่า เราทำเต็มที่แล้วชี้แจงทุกข้อกล่าวหาผ่านกระบวนการของศาล เหลือเพียงการรอคำวินิจฉัยของศาลว่าจะเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยนี้ ไม่ได้ส่งผลแก่พรรคก้าวไกลอย่างเด็ดขาด แต่จะเป็นการวางบรรทัดฐานสำคัญสำหรับการเมืองไทยในอนาคต หวังว่าคำวินิจฉัยจะออกมายืนยันในสิ่งที่เราได้สื่อสารมาตลอด

เมื่อถามว่ามีกรณีการคัดค้านทัศนคติออกไป ทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษไว้ก่อนแล้วหรือไม่ นายพริษฐ์กล่าวว่า ทุกกรณีหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของพรรคพรรคประเมินทุกจากทัศนคติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และมีการวางแผน และออกแบบการ

บริหารจัดการทุกจากทัศนวิสัยอยู่แล้ว เราทำเป็นพื้นฐานในทุกกรณี

สว.ชี้ 31 ม.ค. ก้าวไกลรอดยาก

นายสมชาย แสวงการ สว. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เหตุที่คดีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยวันที่ 31 ม.ค. นี้ มีความเสี่ยงถูกวินิจฉัยมีความผิด ให้ยุติการกระทำตามคำร้อง อาจนำไปสู่การร้องดำเนินคดีที่หนักขึ้นในก้าวต่อไป ดังนี้ 1. คำร้องประกอบหลักฐานค่อนข้างแน่นหนา ชี้ให้เห็นถึงการกระทำต่างๆ ต่อเนื่อง หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564 สั่งห้ามการกระทำดังกล่าวแล้ว แต่ยังปรากฏการเคลื่อนไหวขององค์กรเครือข่ายต่อเนื่อง อาทิ การกำหนดการแก้ไขมาตรา 112 เป็นนโยบายพรรค การเดินสายเวทีหาเสียงต่างกรรมต่างวาระ การคุกคามในรัฐสภา การให้สัมภาษณ์สื่อไทยและต่างประเทศ อาจถูกชี้ให้เห็นมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการหลายกรณีที่ชัดเจนต่อสถาบัน ทั้งการเสนอร่างแก้ไขมาตรา 112 ที่เป็นกฎหมายความมั่นคงคุ้มครองพระประมุข **เผยคำร้อง-หลักฐานมีน้ำหนัก**

2. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564 ระบุพฤติการณ์และเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกร้อง แสดงให้เห็นมูลเหตุจงใจว่า การใช้สิทธิหรือเสรีภาพมีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่การปฏิรูปการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ถูกร้อง เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริต ละเมิดกฎหมาย มีมูลเหตุจงใจเพื่อล้มล้างการปกครอง ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง และสั่งการให้ผู้ถูกร้อง กลุ่มองค์กรเครือข่ายเล็กกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามมาตรา 49 วรรคสองด้วย แต่ยังไม่ปรากฏการกระทำดังกล่าว โดยกลุ่มบุคคลและพรรคการเมืองต่อเนื่องมา

ส่วนตัวจึงเห็นว่า คำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างถึงการที่นายพิธาและพรรคก้าวไกล ทำผิดตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564 ที่สั่งการห้ามการกระทำดังกล่าวแล้ว มีน้ำหนัก

มากที่จะทำให้ นายพิธา และพรรคก้าวไกล มีความเสี่ยงอย่างยิ่งในคดีนี้

สว.เตรียมซักฟอกรัฐบาล

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ให้สัมภาษณ์ถึงความกับหน้าหลังจากยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 ว่า ตามที่เราขอช่วงเวลาอภิปรายรัฐบาล จะอยู่ในช่วงเดือนก.พ. ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงที่ประธานวุฒิสภา กำลังตรวจสอบรายชื่อเพื่อส่งเรื่องไปให้รัฐบาล และจะมีคณะทำงานเจรจาตกลง โดยมีพล.อ.สิงห์ศึกสิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เป็นผู้นำเจรจา และสว.จะทำหนังสือแจ้งสมาชิกที่จะอภิปรายในประเด็นที่กำหนดไว้

เมื่อถามว่าจะมีใครร่วมอภิปรายบ้าง นายเสรีกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้สมาชิกแสดงเจตจำนงเพื่อขออภิปราย ซึ่งเรากำหนดว่าจะไม่ปิดกั้น สว. ที่สนใจอภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามความรู้ความสามารถของตน และจะให้ สว. แต่ละคนอภิปรายไม่เกินสองประเด็น อีกประมาณ 7-10 วัน ถึงจะมีการพิจารณาบุคคลที่จะเข้าร่วมอภิปราย

เล็งอภิปรายศก.-ดิจิทัลวอลเล็ต

เมื่อถามว่าจะมุ่งโฟกัสประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือไม่ นายเสรีกล่าวว่า ประเด็นหลักเราก็เรียงตามความเหมาะสมไว้ สิ่งสำคัญคือเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ ซึ่งนี่คือโพลทำสำรวจก็ปรากฏว่า เรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ประชาชนประสบอย่างหนัก แต่ขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต เพราะอาจจะมีปัญหาอื่นตามมาอีกมาก

ส่วนจะอภิปรายเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยหรือไม่ เราต้องดูก่อนว่าโครงการนี้กระทบกับเศรษฐกิจหรือไม่ เพราะรัฐบาลอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้น เพราะน่าจะช่วยสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ แต่หากมองอีกมุม ในเรื่องความคุ้มค่าของทุน ปัญหาอยู่ที่ว่าการให้เงินอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ก็อภิปรายได้

ยันไม่ได้จ้องล้มแค่เสนอแนะ

เมื่อถามว่ารัฐบาลทำงานมาเพียง 4-5 เดือน จะมีประเด็นเพียงพอสว. จะอภิปรายได้จริงหรือไม่ นายเสรีกล่าวว่า เรื่องระยะเวลาที่รัฐบาลทำงาน แม้แค่ 4 เดือน แต่ต้องเข้าใจว่าญัตติที่เราเสนอ ไม่ได้พูดถึงการทำงานล้มเหลวของรัฐบาล แต่เราพูดเพื่อให้รัฐบาลมาแถลงในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ ซึ่งผลจากการหาเสียง การแถลงนโยบายต่างๆ หรือการดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม คงยังไม่เกิดขึ้นได้ทันทีในเวลาแค่ 4 เดือน

ฉะนั้น เราไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่เรากำลังส่งเสริมรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประเด็นที่เราเสนอไป ก็มีจำนวนมากพอ ที่จะหยิบยกเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชน นอกจากเรื่องเศรษฐกิจก็มีเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่จะแนะนำรัฐบาล เป็นการเสนอทางออกให้กับสังคมได้ มีอีกหลากหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ ระยะเวลาทำงาน 3-4 เดือน ไม่ใช่ปัญหา

กรมคุกได้ย้ายขรก.เอื้อทักษิณ

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงปมโยกย้ายข้าราชการโดยระบุว่า จากกรณีนายสนธิ ลิ้มทองกุล ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก สนธิ ลิ้มทองกุล เมื่อวันที่ 26 ม.ค. พுகพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์ ในกรณีมีคำสั่งย้ายข้าราชการ เป็นการย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสถานที่คุมขังอื่น และย้ายข้าราชการที่ตอบสนองนโยบายได้เข้ามาแทน เพื่อรองรับนายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกฯ นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอชี้แจงว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ มีคำสั่งที่ 74/2567 ลงวันที่ 19 ม.ค.2567 มอบหมายให้ข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ และคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 75/2567 ลงวันที่ 19 ม.ค.2567 ให้ข้าราชการช่วยราชการนั้น การดำเนินการดังกล่าว เป็นการมอบหมายข้าราชการ เพื่อสนับสนุนภารกิจในงานราชการ ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างมี

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 29 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12115

Col.Inch: 289.23 Ad Value: 448,306.50

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 10, 11

PRValue (x3): 1,344,919.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฟรีวีซ่าถาวรไทย-จีน เซ็นกันแล้ว

ประสิทธิภาพ รวมถึงการทดแทนอัตรา
กำลังที่ขาดแคลน จึงต้องสับเปลี่ยน
หมุนเวียนข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่
ให้รองรับกับภารกิจในงานราชการ อาทิ
ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ด้านทัณฑปฏิบัติ
ด้านทัณฑวิทยา ด้านกฎหมาย ด้านการ
พัฒนาพฤตินิสัย และฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนางาน
วิชาการ เป็นต้น

ได้พิจารณาจากผู้มีความรู้ ความ
สามารถ ทักษะ และความชำนาญในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย อันช่วยสนับสนุนและ
ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ใน
ภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเป็น
ไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นปกติวิสัยของ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการ
มิได้เป็นไปตามที่นายสนธิ กล่าวอ้างแต่
อย่างใด